

Nói Lên Kịch Mất Luôn

Tác Giả: Vi Anh

Thứ Ba, 10 Tháng 2 Năm 2009 22:08

Nếu không nói lên sự mất luôn. Nếu không nói lên mất tiếng cho dài sự căm, hờn nói luôn sau ngày 3 tháng 5 năm 2009. Đó là trường hợp người dân Việt đi với hai đảo Hoàng Sa và Trường Sa trên phông nền quốc tế công pháp.

Mất vì pháp lý quốc tế. Điều 76 "Công ước Luật Biển" và Điều 4 của Phụ Lục II của Công ước (Annex II to the Convention) của Liên Hiệp Quốc minh định các nước ven biển tự nhiên được hưởng vùng đặc quyền kinh tế ra tới 200 hải lý, hay thềm lục địa ra tới 350 hải lý, phụ thuộc vào số núp cho Liên Hiệp Quốc trước ngày 13/05/2009 là thời hạn chốt. Nói mất cách chế độ, và chế độ quyền của hai đảo Hoàng Sa và Trường Sa, nếu Việt Nam không lên tiếng xác định chế độ quyền, thì quá ngày 13 tháng Năm năm 2009, sự mất cách, vô thềm quyền trong môi trường tranh chấp trên phông nền pháp lý cũng như thế.

Cho đến bây giờ, trong cuộc tranh chấp về thềm lục địa cùng các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa hiện thời có các nước Phi Luật Tân, Mã Lai, Nam Dương, Brunei, Trung Hoa, Đài Loan và Việt Nam. Theo nhận xét của Cựu Chủ tịch Hội viên, cựu Thứ trưởng Ngoại giao bá Công sứ Việt Nam Cộng Hòa, trong lá thư chúc Tết vừa rồi, cho đến bây giờ "các nước khác đều tích cực xúc tiến để núp hộ sự cho Liên Hiệp Quốc. Riêng CS Hà Nội, thì chế độ có mặt dù hiện giờ cho thấy nhà cầm quyền xúc tiến theo đòi hỏi bởi thềm quyền tối cao này."

Theo bản tin của Á Châu Times do của Mưu thuật bén nhạy như tin VN, người ta thấy chế độ CS Hà Nội chỉ có những lời tuyên bố suông và yêu cầu so với thực tế. Trong khi Trung Cộng đã thực tế đến phông nền hai đảo lập thành huyện Tam Sa trước thực thể Hội Nam. TC còn hứa thu nhận người cho Đài Loan xem thêm, Quốc Hội Đài Loan đang theo luận bàn biên giới trên đảo. Và Phi Luật Tân, Quốc Hội cũng làm thế để hứa thu nhận cho họ sự xác lập chế độ quyền.

Còn nhà cầm quyền CS VN thì bất động. Đảng Nhà Nước và cái gọi là Quốc Hội dõng dạc của Anh Công Đảng không hành động theo qui định của luật quốc tế đòi hỏi. Chế độ phát ngôn viên Lê Dũng nói cái kiêu mà người Miền Nam gọi là "nói trống rỗng". Y nói Việt Nam có 'quan điểm rõ ràng' về chủ quyền này và "tìm kiếm giải pháp công bằng và lâu dài".

Nếu phân tích ngôn ngữ giao, câu "Quan điểm của VN đi với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là rõ ràng" của người phát ngôn của CS Hà Nội, là câu nói yêu cầu so với thực tế đây. Trước đây mấy lời tuyên bố về chế độ quyền Hoàng Sa và Trường Sa, thì Lê Dũng trước sau như một nói rằng "bỏ", Việt Nam có "chế độ quyền không tranh cãi" trên các đảo. Còn bây giờ --

Nói Lên Kĩ o Mĩ t Luôn

Tác Giả: Vi Anh

Thứ Ba, 10 Tháng 2 Năm 2009 22:08

giĩ a lúc phĩ i xác đĩ nh chĩ quyĩ n, phát đĩ ng thĩ tĩ c pháp lý bĩ ng hĩ sĩ khiĩ u kiĩ n quĩ c tĩ , và còn chĩ có mĩ y thĩng phù du nĩ a là đĩ n ngày 13/5/2009, nĩ u không xúc tiĩ n thĩ tĩ c, nĩ p hĩ sĩ tranh biĩ n thì sĩ bĩ thĩ i tiêu vào, mĩ t tĩ cách, mĩ t thĩ m quyĩ n tranh chĩ p chĩ quyĩ n, -- thì Lê Dũng lĩ i né chĩ "chĩ quyĩ n" mà chĩ nói quan đĩ m "rĩ ràng".

Cho tĩ i nay hĩ u hĩ t ngĩĩ i Viĩ t Bĩ c Trung và hĩ i ngoĩ i đĩ u thĩ y nhĩ ông Nguyĩ n bá Cĩ n. Thĩ y "cho tĩ i nay cĩ ng sĩ n Viĩ t Nam đĩ nhĩ ng mĩ t hàng ngàn cây sĩ vuĩng lãnh thĩ đĩ c biên giĩ i Hoa Viĩ t và phĩ n lĩ n Biĩ n Đĩng cho Trung Cĩ ng, mĩ t hành đĩ ng bán nĩĩ c chĩ a hĩ xĩ y ra trong 4000 năm lĩ ch sĩ cĩ a nĩĩ c nhà, kĩ tĩ ngày quĩ c tĩ Hùng Vĩĩ ng đĩ ng nĩĩ c đĩ n nay".

CS Hà nĩ i vì quyĩ n lĩ i cĩ a chĩ đĩ , cĩ a Đĩng CS, đĩ thĩ kĩ t vĩ i Anh Cĩ Đĩ , khiĩ p nhĩĩ c không làm. Ngĩĩ i Viĩ t Quĩ c Gia không lý do gì không làm." Đĩ t nĩĩ c là sĩ hĩ u cĩ a toàn dân, cĩ a trăm hĩ , cĩ a tĩ ng ngĩĩ i dân con cháu cĩ a Tiên Rĩ ng. Giĩ nĩĩ c là bĩ n phĩ n thiĩng liĩng cĩ a toàn dân, cĩ a tĩ ng ngĩĩ i dân con Hĩ ng cháu Lĩ c. Bài hĩ c do tiĩ n nhĩn truyĩ n lĩ i cho chúng ta là khi mĩ t phĩ n hay toàn thĩ đĩ t nĩĩ c bĩ ngoĩ i bang cĩĩ p đĩ t, ngĩĩ i dân không có quyĩ n bĩ cuĩ c, hay nói mĩ t cách khác, không có quyĩ n tĩ bĩ chĩ quyĩ n quĩ c gia bĩ t luĩ n trong đĩ u kiĩ n thĩ i gian và không gian nào. Và nguyên tĩ c bĩ t di đĩ ch tĩ ngàn xĩ a là mĩ i khi vĩ n đĩ đĩĩ c nêu lên hay mĩ i khi có cĩ hĩ i thì phĩ i lên tiĩ ng khĩ ng đĩ nh và giĩnh lĩ i chĩ quyĩ n quĩ c gia bĩ ng mĩ i hình thĩ c đĩ u tranh thĩch hĩ p."

"Trong trĩĩ ng hĩ p hiĩ n tĩ i cĩ a Biĩ n Đĩng kĩ cĩ các quĩ n đĩ o Hoĩng Sa và Trĩĩ ng Sa", ông Cĩ n "khĩ n thiĩ t kũ giĩ i đĩ ng bào trong và ngoài nĩĩ c, ngay tĩ bĩ y giĩ , muĩn ngĩĩ i nhĩ mĩ t, hĩ y đĩ ng loĩ t lên tiĩ ng trĩ c tiĩ p vĩ i Liĩn Hiĩ p Quĩ c đĩ toàn thĩ giĩ i ghi nhĩ n vào hĩ sĩ pháp lý, lĩ u lĩ i cho hĩ u thĩ , có lĩ i cho các cuĩ c tranh tĩ ng và khĩ i tĩ vĩ sau, khi thĩ i cuĩ c quĩ c tĩ xoay chiĩ u thuĩ n tiĩ n cho chính nghĩa dân tĩ c cĩ a chúng ta."